



## ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

### เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งานแนะแนว , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒) จำนวน ๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

#### ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (หน้า ๒)

#### ๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยการทดสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๗ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

#### ๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

#### ๔. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และทางเว็บไซต์ [www.triamudom.ac.th](http://www.triamudom.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายบุญยงพงศ์ โพธิ์วัฒน์รัตน์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งานแนะแนว)

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายจิตินันท์ พิงเฮง	

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายธนภัทร แก้วใจดี	

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น)

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายนิติธาดา สุภา	
๒	๐๐๒	นายวรรณไทย์ วรรณเวก	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ สอนวิชาภาษาเยอรมัน ยังไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการคัดเลือก